



'สมศักดิ์'เตรียมตั้งทีมศึกษาปลด'กระท่อม'พินยาเสพติด

กรุงเทพธุรกิจ ● “สมศักดิ์” เล็งปลดล็อกใบกระท่อม จากบัญชียาเสพติดเดินตามรอยกัญชาทางการแพทย์ พร้อมสั่ง ป.ป.ส.-กรมคุ้มครองสิทธิฯ ดูแลเหยื่อ ถูกแก๊งค้ายาจุดไฟเผา เผย 13 ธ.ค. นี้นายกฯ คิกออฟ “แผนปฏิบัติการ 1511” ประเทศลุ่มน้ำโขงลุ่มยลปราบยา พร้อมกัน

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ในวันที่ 13 ธ.ค. นี้ที่ทำเนียบรัฐบาล จะมีการประชุมเกี่ยวกับยาเสพติด และจะมีการคิกออฟ “แผนปฏิบัติการ 1511” ซึ่งเป็นการปราบปรามยาเสพติด

ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงพร้อมกันทุกประเทศ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ในพิธีซึ่งนี่คือการแสดงว่าเราไม่ได้ปล่อยปละละเลย ให้ยาเสพติดแพร่ระบาด

รัฐบาลภายใต้การนำของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ เอาจริงเอาจังกับการปราบปรามยาเสพติด และร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มลุ่มน้ำโขงเพื่อ ขจัดการผลิตและการลำเลียงไปยังชายฝั่งประเทศต่างๆ ต่อไป

“ผมมีแนวคิดเรื่องการปลดใบกระท่อม ออกจากบัญชียาเสพติด อยากรจะทำเรื่องนี้ เหมือนเรื่องกัญชา โดยจะตั้งกรรมการขึ้นมาศึกษา ผลดีผลเสียกันให้ละเอียดก่อน ประกอบด้วย

อ่านต่อหน้า | 13

▶ ต่อจากหน้า 16

สมศักดิ์

นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญต่างๆ เก่าที่ทราบ ใบกระท่อมข้อเสียมีน้อยมาก เพราะไม่ออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาท”

โดยที่ผ่านมายังไม่เคยมีรายงานว่ามีผู้เสพติดใบกระท่อมไปก่อคดีอาชญากรรม หรืออุบัติเหตุเหมือนกรณีผู้เสพยาเสพติดชนิดอื่น โดยในสมัยโบราณมีการนำมาใช้



สมศักดิ์ เทพสุทิน

เป็นยาแก้โรคบิด ท้องร่วง และปวดท้อง ซึ่งในบางประเทศมีการศึกษาถึงสรรพคุณทางการแพทย์แล้ว หากเราตั้งคณะกรรมการ ขึ้นมาศึกษาอย่างละเอียดแล้วพบว่าไม่มีผล ดีมากกว่าผลเสีย เราจะเสนอกฎหมาย เพื่อปลดล็อกจากบัญชียาเสพติดเหมือน กรณีกัญชาทางการแพทย์ต่อไป

สำหรับกรณีแก๊งยาเสพติดในหมู่บ้าน โคนกมาต.ท่าช้าง อ.บางกอก จ.สงขลา รุมซ้อมสาวใหญ่อายุ 50 ปี และจุดไฟเผาร่างทั้ง เป็นจนได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากโกรธเคือง ที่แอบเก็บยาไอซ์ที่ซุกซ่อนไว้ไปละลายน้ำทิ้ง ว่าตนได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ไปคุ้มครองดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้ว และจะประสานกับกรมคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ เพื่อไปคุ้มครองดูแลคุ้มครอง ในฐานะพยาน

ส่วนเรื่องการเยียวยานั้นจะพิจารณา ในรายละเอียดว่า ผู้บาดเจ็บต้องใช้เวลารักษา ตัวนานเท่าใด หากออกจากโรงพยาบาลแล้ว สามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติ ก็จะสามารถเป็นค่าเสียหายและค่าเสียเวลาเป็น รายวัน วงเงินเยียวยาประมาณ 40,000 บาท

หากพิจารณาการทำงานไม่ได้จะอยู่ในเกณฑ์ได้รับ เงินเยียวยาประมาณ 220,000 บาท สำหรับ ความคืบหน้าในคดีตำรวจได้ออกหมายจับ ไปแล้ว 5 ราย สามารถจับผู้ต้องหาได้แล้ว 1 คน ซึ่งตนได้เร่งรัดให้จับกุมผู้ต้องหา มาลงโทษโดยเร็วที่สุด

นายนิยม เต็มศรีสุข เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด (ป.ป.ส.) กล่าวว่าได้มอบหมาย ให้สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 9 ซึ่งรับผิดชอบ ในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสาน กับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ร่วมกันในการ ดูแลความปลอดภัยให้ผู้เสียหายในระหว่าง พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับ ผู้ก่อเหตุได้ 1 คนและยังหลบหนีอยู่อีก 4 คนทั้งนี้ผู้เสียหายต้องการให้มีการคุ้มครอง เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย เพราะยังมีผู้ต้องหาอีกจำนวนหนึ่งที่ยัง ไม่สามารถจับกุมตัวได้ในระหว่างนี้สำนักงาน ป.ป.ส. และตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา จะร่วมกัน ดูแลความปลอดภัยไปก่อน

นายนิยม กล่าวต่อว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ประสานกรมคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ ดำเนินการให้ผู้เสียหายเข้าสู่การ คุ้มครองพยานในคดีอาญา ซึ่งการดำเนินการ ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่จะให้ประชาชน ทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่าง เท่าเทียม และเป็นการลดความเดือดร้อน และผลกระทบจากการถูกกระทำ

นายนิยม ยังกล่าวว่าการผิดที่เกิดขึ้นนั้น แสดงให้เห็นว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่ว่าจะลักษณะใดๆ ก็ตาม ล้วนทำให้เกิด ปัญหาตามมา

ดังนั้นจึงขอฝากไปยังพี่น้องประชาชน ขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแลในหมู่บ้าน และชุมชน ของตนเอง หากพบเห็น ความผิดปกติเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถ แจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน 1386 ของ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ตลอด 24 ชม และขอให้มั่นใจทุกข้อมูลจะถูกปกปิด เป็นความลับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้อง ประชาชน